

Số: /BC-UBND

Vĩnh Linh, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

UBND huyện nhận được Báo cáo số 72/BC-HĐND ngày 24/11/2023 của Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu và ban hành Công văn số 2211/UBND-VP ngày 27/11/2023 chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị mà cử tri quan tâm. Trên cơ sở tham mưu giải trình của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND huyện báo cáo cụ thể như sau:

I. CỬ TRI XÃ VĨNH THỦY KIẾN NGHỊ

1. Tuyến đường từ thôn Tân Thủy lên đường Hồ Chí Minh (đoạn từ nhà ông Sơn, bà Vui đến nhà ông Hiền, bà Phấn) dài khoảng 2,5 km; tuyến đường từ xã Vĩnh Thủy đi xã Vĩnh Sơn đoạn đầu tuyến và cuối tuyến đã được rải thảm nhựa, tuy nhiên đoạn từ thôn Thủy Ba Hạ đến đầu thôn Tiên Mỹ 2 đang là đường nhựa thâm nhập, trong đó có khoảng 300m (trước nhà bà Đức, thôn Thủy Ba Hạ). Hiện nay 2 tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc con em đến trường và đời sống dân sinh. Đề nghị UBND huyện và các cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ nâng cấp.

Trả lời:

Tuyến đường từ thôn Tân Thủy lên đường Hồ Chí Minh (đoạn từ nhà ông Sơn, bà Vui đến nhà ông Hiền, bà Phấn) dài khoảng 2,5 km: Hiện tại, tuyến đường này đã được UBND huyện đề xuất UBND tỉnh, Sở GTVT đưa vào dự án Dự án đường địa phương - Tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn vay WB (Dự án Lramp). Thời gian thực hiện dự án 2025-2028.

Tuyến đường từ xã Vĩnh Thủy đi xã Vĩnh Sơn: UBND huyện đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ.

2. Tuyến đường bê tông dọc theo kênh La Ngà từ thôn Thủy Ba Hạ, xã Vĩnh Thủy (Phía bờ nam của kênh La Ngà) về thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Lâm đã được đầu tư ở 2 đầu tuyến, còn đoạn giữa có chiều dài toàn tuyến khoảng 500m (Từ nhà ông Truong Viết Trường, thôn Thủy Ba Hạ, Vĩnh Thủy đến nhà ông Lê Phước Thiệu, thôn Tiên Mỹ 2, Vĩnh Lâm) chưa được đầu tư.

Trong khi đây là một tuyến đường cần thiết cho đi lại phục vụ dân sinh của cả 2 xã Vĩnh Lâm và Vĩnh Thủy. Vì vậy, cử tri đề nghị UBND huyện xem xét bố trí nguồn vốn đầu tư tạo điều kiện cho Nhân dân thuận tiện trong sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội. (Nội dung này cử tri xã Vĩnh Lâm đã có ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND huyện)

Trả lời:

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri. Tuy nhiên dự án chưa có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện nguồn thu ngân sách huyện chưa cân đối được để bố trí phát sinh danh mục mới. Trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Thủy đẩy mạnh công tác bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu ngân sách, đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công của xã để đầu tư. Bên cạnh đó UBND huyện sẽ đề xuất UBND tỉnh để lồng ghép vào các chương trình, dự án của tỉnh.

3. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ xây dựng cầu qua khe Trộ nước tại thôn Tân Thủy vì đây là con đường chính vào thôn, sau mỗi lần trời mưa to bà con trong thôn bị cô lập không qua lại khe được, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và học tập của con em (Nội dung này cử tri đã phản ánh, kiến nghị đề xuất tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện).

Trả lời:

Ngày 14/01/2022, UBND huyện đã có Công văn số 59/UBND-KTHT gửi Sở GTVT về giải quyết ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 05 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề xuất Sở GTVT lồng ghép nguồn vốn các chương trình dự án để đầu tư xây dựng cầu khe Trộ nước, xóm Trạng Nậy của thôn Tân Thủy. Nhưng đến nay do nguồn vốn hạn chế nên chưa thực hiện. Đề nghị UBND xã Vĩnh Thủy rà soát, đề xuất nội dung theo ý kiến cử tri vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư.

4. Cử tri đề nghị UBND huyện sớm có Quyết định chuyển trường THCS Chu Văn An lên khu vực trung tâm xã Vĩnh Thủy để tạo thuận lợi cho học sinh đến trường.

Trả lời:

Hiện tại, trường THCS Chu Văn An thuộc xã Vĩnh Thủy đóng tại thôn Đức Xá, xã Vĩnh Thủy đang thực hiện nhiệm vụ như một trường liên xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy đã góp phần làm tốt công tác phổ cập giáo dục, huy động và duy trì số lượng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, vị trí Trường THCS Chu Văn An hiện tại thì học sinh của các thôn Kinh tế mới, Linh Hải của xã Vĩnh Thủy đi học xa. Qua khảo sát cần nguồn

vốn rất lớn, vì vậy UBND huyện, Lãnh đạo xã Vĩnh Thủy có chủ trương kêu gọi đầu tư để xây dựng mới trường THCS Vĩnh Thủy tại thôn Thủy Ba Tây nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em trên địa bàn xã đến trường. Sau khi kêu gọi được nguồn vốn đầu tư và hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất ở địa điểm mới đảm bảo cho tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục theo quy định thì UBND huyện sẽ ban hành Quyết định chuyển trường THCS Chu Văn An lên khu vực Trung tâm xã Vĩnh Thủy để tạo thuận lợi cho học sinh xã Vĩnh Thủy đến trường.

II. CỬ TRI XÃ VĨNH GIANG KIẾN NGHỊ

1. Cử tri thôn Tân Mỹ đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, xử lý xác chết của gia súc, gia cầm thả trôi trên sông Bến Hải gây ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, hành vi “Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên” là hành vi bị nghiêm cấm và bị xử lý theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Đề nghị UBND các xã, thị trấn khi phát hiện xác chết của gia súc, gia cầm gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, tiến hành xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT và Công văn số 2122/UBND-NN ngày 16/11/2023 về việc tập trung chỉ đạo, kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi tái phát.

2. Tuyến đường nhựa liên xã (từ Cổng chào Mũi Rú đến thôn Di Loan tiếp giáp với thị trấn Cửa Tùng) đã được Nhà nước đầu tư làm năm 2007, đến hiện nay xuống cấp nghiêm trọng và tuyến đường nhựa tiếp giáp với đường 574 tại ngã tư chợ Do (đường đi chợ Do về Tùng Luật). Hiện nay, hai tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí nâng cấp tu sửa.

Trả lời:

Ngày 30/10/2023, UBND huyện đã có Công văn số 1981/UBND-KTHT về việc đề xuất danh mục kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2024, trong Công văn này đã đề xuất nâng cấp sửa chữa tuyến đường nói trên. Tuy nhiên hiện nay, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành vẫn chưa đưa vào kế hoạch sửa chữa. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đang đề xuất nguồn vốn đầu tư xây dựng 03 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong đó có tuyến đường Chợ Do đi Tùng Luật nêu trên. UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh đưa vào các Chương trình, dự án của tỉnh.

3. Trường tiểu học Vĩnh Giang: Công trình nhà Hiệu bộ và Bếp ăn bán trú đang còn thi công nhưng tiến độ chậm. Đề nghị cấp trên đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của Nhà trường.

Trả lời:

Hiện tại công trình đã cơ bản hoàn thành, còn phần sơn mặt ngoài chưa thực hiện được do trời mưa, độ ẩm tương lớn nên không thể sơn được, nếu thời tiết thuận lợi sẽ hoàn thiện công trình để bàn giao đưa vào sử dụng.

4. Trạm y tế xã Vĩnh Giang có dãy nhà cấp 4 do dự án PLAN tài trợ được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2002, tu sửa năm 2018 nhưng đến nay đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng đe dọa tính mạng của cán bộ, nhân viên và bệnh nhân trong mùa mưa bão, đề nghị UBND huyện và các ngành liên quan kiểm tra và cho thanh lý đồng thời hỗ trợ nguồn ngân sách xây dựng thêm 6 phòng chức năng; dãy nhà hai tầng gồm 6 phòng chức năng được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2019 đến nay hạng mục đường, sân bãi, khối phụ trợ che mưa nắng không có để phục vụ cho công tác CSSKND, tường rào ngăn cách giữa Trạm y tế và UBND xã chưa được xây dựng. Đề nghị HĐND huyện quan tâm bố trí ngân sách cho các hạng mục trên.

Trả lời:

UBND huyện nghi nhận ý kiến cử tri. Tuy nhiên dự án chưa có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện nguồn thu ngân sách huyện chưa cân đối được để bố trí phát sinh danh mục mới. Trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Giang đẩy mạnh công tác bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu ngân sách, đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công của xã để đầu tư.

5. 12 hộ dân thuộc thôn Tân Trại 1 có đất nông nghiệp tại khu vực đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Trả lời:

Ngày 23/8/2020 UBND huyện đã tổ chức họp giải quyết vướng mắc, do đồng chí Thái Văn Thành – chủ tịch UBND huyện chủ trì, tham dự cuộc họp Thường trực HĐND huyện; lãnh đạo các phòng ban liên quan của huyện; Bí thư Đảng uỷ, chủ tịch HĐND, lãnh đạo UBND xã, Công chức địa chính và nguyên chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang. Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện đã giao cho UBND xã Vĩnh Giang kiểm tra, rà soát, làm việc trực tiếp với 12 hộ gia đình có liên quan, báo cáo UBND huyện hướng giải quyết cho các hộ gia đình, cá nhân nói trên trong thời gian sớm nhất.

6. Vĩnh Giang có 490 người khuyết tật và 230 người bị phơi nhiễm chất độc da cam đang hưởng chế độ, đề nghị các cấp quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp tạo điều kiện làm ăn sản xuất ổn định cuộc sống.

Trả lời:

Về đào tạo nghề: Người khuyết tật, người có công với cách mạng khi tham gia học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng được hỗ trợ theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg với chi phí đào tạo tối đa 06 triệu đồng/người khuyết tật, tối đa 03 triệu đồng/người có công với cách mạng. Ngoài ra còn hỗ trợ tiền ăn 30.000đ/ngày học và 300.000đ tiền đi lại trong khóa học nếu người học cách xa địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên.

Về vay vốn giải quyết việc làm: Thực hiện Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 08/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật thì người lao động là người khuyết tật từ được vay vốn từ nguồn vốn tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 và Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Vĩnh Giang rà soát nhu cầu học nghề của người lao động trên địa bàn, trong đó đặc biệt quan tâm đến người khuyết tật, người có công với cách mạng có khả năng lao động và có nhu cầu học nghề. Lập danh sách gửi Phòng LĐ-TB&XH để sắp xếp, đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí tổ chức các lớp đào tạo nghề, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chính sách vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm đến mọi tầng lớp Nhân dân để người lao động, trong đó có người khuyết tật, người có công với cách mạng được tiếp cận nguồn vốn và có cơ hội vay vốn tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

III. CỬ TRI THỊ TRẤN HỒ XÁ KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị Điện lực Vĩnh Linh tháo dỡ, di chuyển hệ thống cột điện để dọc hai bên đường Ngô Quyền gây ảnh hưởng cho người tham gia giao thông.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Hồ Xá, Điện lực Vĩnh Linh sẽ cho triển khai tháo dỡ, thu hồi các vị trí cột dọc đường Ngô Quyền hoàn thành trước 05/12/2023 để không gây ảnh hưởng và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

2. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng đường Quang Trung, đoạn từ Trung tâm MT-ĐT cũ về hướng xã Trung Nam.

Trả lời:

Hiện nay, nhu cầu đầu tư để hoàn thiện tiêu chí đô thị văn minh rất nhiều, tuy nhiên nguồn vốn rất khó khăn. Trong thời gian tới sau khi được UBND tỉnh cấp ngân sách đầu tư UBND huyện sẽ xem xét đầu tư theo quy định.

3. Đường Lý Thường Kiệt đoạn từ đường Trần Phú nối với Đình Tiên Hoàng đã xuống cấp trầm trọng, đến nay mới thi công hệ thống mương thoát nước, tuy nhiên hiện công trình dang dở chưa tiếp tục thực hiện. Đề nghị UBND huyện đẩy nhanh tiến độ công trình nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân.

Trả lời:

Đây là một trong 8 tuyến đường thuộc công trình Nâng cấp một số tuyến đường nội thị thị trấn Hồ Xá từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đầu tư trong giai đoạn 2023-2025; nhưng do nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí cho công trình đến thời điểm này chưa có, chỉ có kinh phí huyện đối ứng đã thi công hoàn thiện tuyến đường Lê Hồng Phong còn tuyến đường Lý Thường Kiệt mới thi công phần mương thoát nước, tuy nhiên để đảm bảo sự đi lại của người dân Ban QLDA sẽ chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục thi công đoạn tuyến này với phần đấu trước Tết Nguyên Đán 2024 để hoàn thiện phần rải cấp phối đá dăm mặt đường.

4. Đề nghị UBND huyện sớm triển khai đền bù, đẩy nhanh thi công đường Phạm Văn Đồng thuộc dự án đường ven biển để không làm ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của bà con các Khu phố liên quan.

Trả lời:

Đơn vị Thường trực BCD đã tổ chức công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản và vật kiến trúc bị ảnh hưởng bởi thu hồi đất và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình. Căn cứ Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán theo đó kinh phí GPMB (tạm tính) của công trình là 33.152.660.000 đồng, nhưng qua quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng phát sinh tăng thêm khoảng 30 tỷ đồng với lý do tăng lên do giá đất cụ thể và tài sản vật kiến trúc tăng cao hơn dự tính. Ngày 27/9/2023, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Công văn số 1673/CV-UBND về việc đăng ký nhu cầu ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh năm 2024 để phục vụ kinh phí bồi thường, hỗ trợ tiếp theo nên hiện tại chưa có nguồn kinh phí để chi trả cho người dân. Về công tác thi công tại hiện trường

đơn vị đang chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy móc thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đề ra

5. Đề nghị xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường về nước thải ở sông Sa Lung và gây ô nhiễm môi trường về khí thải gây ảnh hưởng các đơn vị lân cận (trong đó có địa bàn thị trấn Hồ Xá).

Trả lời:

Ngày 26/10/2023, UBND tỉnh đã có Thông báo số 235/TB-UBND về việc thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng về công tác quản lý chất lượng nước sông Sa Lung; UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh thực hiện các nội dung để kiểm soát nguồn thải, giám sát chất lượng nguồn nước sông, đánh giá đầy đủ và đưa ra giải pháp bảo vệ nguồn nước sông Sa Lung.

UBND huyện đã chỉ đạo thành lập 05 Tổ giám sát cộng đồng, đồng thời chỉ đạo phòng TN&MT, NN&PTNT, Công an huyện, UBND các xã phối hợp thường xuyên kiểm tra.

UBND huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà máy mủ cao su của Công ty TNHH MTV Đức Hiền Quảng Trị, tiến hành lập biên bản và ra Quyết định xử phạt số 28/QĐ-VPHC ngày 03/10/2023 với mức phạt tiền 50 triệu đồng về vi phạm quy định xả thải ra môi trường.

Ngày 07/11/2023, UBND huyện ban hành Quyết định xử phạt số 30/QĐ-VPHC đối với Công ty Cổ phần Bắc Trung Bộ với tổng mức phạt tiền 120 triệu đồng về vi phạm quy định xả thải ra môi trường; ngày 16/11/2023 và ngày 17/11/2023, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của UBND huyện đã tiến hành kiểm việc chấp hành pháp luật về môi trường của một số hộ chăn nuôi vừa và nhỏ, nuôi trồng thủy sản có nguồn xả thải ra sông Sa Lung trên địa bàn xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Lâm.

UBND huyện Vĩnh Linh đã có Báo cáo số 588/BC-UBND ngày 29/11/2023 về việc thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại Thông báo số 235/TB-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 26 vị trí, với tần suất quan trắc tối thiểu 02 tháng/đợt (06 đợt/năm). Vĩnh Linh có 2 điểm quan trắc thường xuyên tại Thị trấn Hồ Xá và Thị trấn Bến Quan.

6. Công việc ở các chi hội đoàn thể ở cơ sở ngày càng nhiều, trong khi đó kinh phí hoạt động chỉ có 1.500.000 đồng/năm/chi hội và phụ cấp chi cho Chi hội trưởng 540.000 đồng/ tháng là quá thấp. Đề nghị UBND huyện kiến

ngộ các cấp nâng mức chi hoạt động cho các Chi hội và kinh phí khoán chi cho các Chi hội trưởng.

Trả lời:

Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và chi trả phụ cấp cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố đang được thực hiện theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, hiện nay Sở Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2023. Theo đó, Phòng Nội vụ hiện đã tham mưu UBND huyện đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố và nâng mức phụ cấp cho các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố cao hơn so với mức hiện hưởng và đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

7. Đề nghị Huyện, Tỉnh có cơ chế hỗ trợ cho cán bộ y tế trong vấn đề chính sách việc làm và thụ hưởng về chế độ. Với mức đãi ngộ hiện nay là thấp, đội ngũ cán bộ y tế các cấp xin nghỉ việc thời gian qua rất nhiều.

Trả lời:

Đối với vấn đề chính sách việc làm và thụ hưởng chế độ đối với đội ngũ cán bộ y tế các cấp hiện nay không thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Do đó, UBND huyện không có cơ sở để xem xét giải quyết. Riêng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với đội ngũ nhân viên Y tế tại các đơn vị trường học thuộc UBND huyện, Phòng Nội vụ đang nghiên cứu để tham mưu UBND huyện có hướng giải quyết nhằm phù hợp với thực tế và đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ.

8. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với Tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đo đạc chính quy trên địa bàn thị trấn Hồ Xá để cấp đổi Giấy CNQSD đất cho Nhân dân (dự án do Sở Tài nguyên triển khai từ năm 2018 đến tháng 6/2023 kết thúc nhưng đến nay các hộ dân trên địa bàn thị trấn chưa được cấp đổi sổ, gây ảnh hưởng đến đời sống bà con).

Trả lời:

Hiện nay Dự án Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy CNQSD đất và xây dựng CSDL địa chính 02 thị trấn (thị trấn Hồ Xá và thị trấn Cửa Tùng), huyện Vĩnh Linh theo Quyết định số 2764/QĐ-UBND

ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị đã kết thúc. Việc cấp đổi Giấy CNQSD đất cho Nhân dân thị trấn Hồ Xá sẽ tiếp tục triển khai theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025.

9. Đề nghị Công an huyện kiến nghị cơ quan chức năng về tăng cường công tác tuần tra xử lý các phương tiện đỗ đậu gây mất an toàn giao thông tại điểm giao đường Lê Hồng Phong và Quốc lộ 1A (quán cơm bún Huế).

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện kiến nghị với Ban ATGT tỉnh Quảng Trị (Công văn số 2737/CV-CAH ngày 31/10/2023) về việc lắp gờ giảm tốc tại các vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông, trong đó có kiến nghị điểm giao cắt đường Lê Hồng Phong với Quốc lộ 1A (vị trí quán Bún Huế). Hiện điểm giao cắt này đã được lắp đặt hệ thống biển báo và gờ giảm tốc độ; đồng thời đề nghị Cục quản lý đường bộ II nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao (km726+420/QL1A với đường Lê Hồng Phong, TT Hồ Xá) để đảm bảo an toàn khi các phương tiện lưu thông qua điểm giao cắt, giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra.

Hiện tại đang phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (PC08) xử lý các hành vi vi phạm về lỗi cấm dừng, cấm đỗ trên tuyến Quốc lộ 1A giao nhau với đường Lê Hồng Phong, TT Hồ Xá.

IV. CỬ TRI XÃ VĨNH TÚ KIẾN NGHỊ

1. Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt ở nông thôn rất lớn nên việc thu gom vẫn thực hiện 2 lần/1 tháng (tức 15 ngày mới thu gom 1 lần) là không còn phù hợp với thực tế. Rác để lâu trong các hộ gia đình bốc mùi hôi rất ảnh hưởng môi trường sống. Vì vậy, cử tri đề nghị huyện xem xét chỉ đạo cơ quan Trung tâm Môi trường Công trình đô thị huyện tăng số lần thu gom rác thải ở khu vực nông thôn.

Trả lời:

Bãi rác tập trung của Huyện đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động tại Tiểu khu 548, thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp. Do vị trí bãi rác cách xa các xã, thị trấn có nơi lên đến 35 km, trong đó 10 km là đường đất cấp phối, đường thường xuyên bị lầy lội, hư hỏng nhất là vào mùa mưa bão, phương tiện đi lại khó khăn, trong lúc đó hiện tại đơn vị có 03 xe ô tô chuyên dùng vận chuyển rác thải đã hoạt động hết công suất, phải huy động thêm 02 xe tải ben nhưng chưa đáp ứng được số lần vận chuyển cho các xã, thị trấn trên địa bàn

huyện trong đó có xã Vĩnh Tú. Hiện nay được sự quan tâm của UBND tỉnh và UBND huyện, Trung tâm Môi trường Công trình đô thị đang thực hiện đấu giá mua sắm thêm phương tiện. Sau khi hoàn thành việc mua sắm thì sẽ xây dựng phương án thu gom rác theo ý kiến của cử tri.

2. Trên tuyến đường từ thôn Huỳnh công Đông (xã Trung Nam) đi ra Hồ Xá có một bãi tập kết vật liệu cát, sạn, đá dăm khá lớn. Đề nghị UBND huyện kiểm tra bãi tập kết vật liệu này có được cấp phép, được quản lý và được hoạt động hay không?

Trả lời:

Năm 2022, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản, tại vị trí tập kết vật liệu cát sạn của Công ty Hùng Cường thuộc quyền quản lý của HTX Hùng Cường cho Công ty Hùng Cường thuê để tập kết cát sạn thi công sửa chữa các tuyến đường LRAMP trên địa bàn xã Trung Nam trong 01 năm. Bãi tập kết này chưa được quy hoạch và cấp phép hoạt động. Phía Công ty cam kết khi nào sửa chữa, thi công xong sẽ hoàn trả mặt bằng và dùng tập kết. Việc cho thuê đất của HTX là trái quy định, vì vậy UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Trung Nam yêu cầu HTX Hùng Cường thu hồi, giải tỏa mặt bằng theo đúng quy định.

3. Hiện nay, hệ thống truyền thanh ở các Thôn sau một thời gian sử dụng đã bắt đầu hư hỏng, địa phương phải gửi lên Trung tâm VHTT&TDTT huyện để chuyển ra Hà Nội sửa chữa, việc sửa chữa này thường mất nhiều thời gian, kinh phí lớn nên các Thôn và xã không chi trả được, chất lượng sau sửa chữa không cao, làm ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, thông tin đến người dân. Đề nghị huyện cần có giải pháp hỗ trợ tháo gỡ cho các địa phương.

Trả lời:

Theo Quyết định số 2051/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Điều 17 quy định trách nhiệm của Đài truyền thanh huyện phải cử cán bộ phụ trách kỹ thuật theo dõi, giúp đỡ hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở”. Vì vậy đề nghị UBND xã chủ động liên hệ trung tâm VHTT-TDĐT huyện để phối hợp khắc phục trong thời gian trước mắt. UBND huyện sẽ kiến nghị Sở TT&TT sử dụng các nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở của các chương trình để hỗ trợ đầu tư mới hệ thống truyền thanh thông minh cho xã Vĩnh Tú theo lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

4. Phần mộ của một số đồng chí hoạt động cách mạng trước 8/1945 được Huyện đưa vào khu mộ Lão thành Cách mạng tại Nghĩa trang liệt sỹ

huyện Vĩnh Linh, nhưng đến nay vẫn chưa được công nhận là Lão thành Cách Mạng. Cử tri mong muốn huyện tổ chức lễ chuyển mộ của các đồng chí về nghĩa địa cho gia đình quản lí, chăm sóc.

Trả lời:

Đề tưởng nhớ công lao của các vị Lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa đã có nhiều đóng góp cho quê hương Đất nước. Ban Thường vụ Huyện uỷ Bến Hải đã có Nghị quyết đưa hài cốt của các đồng chí Lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa vào an táng tại Khu mộ Lão thành cách mạng nằm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh có 35 phần mộ.

Thân nhân gia đình cán bộ Lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa có nguyện vọng di chuyển hài cốt về an táng tại nghĩa địa họ tộc thì có đơn trình bày nguyện vọng để UBND huyện có cơ sở xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị.

5. Hội cha mẹ học sinh khối lớp 6 trường TH & THCS Vĩnh Tú kiến nghị: Hiện nay, số học sinh trong một lớp rất đông (48 em/lớp), vượt quy định. Trong khi đó, phòng học có diện tích nhỏ, không đảm bảo được cho việc học tập của học sinh. Phụ huynh đề nghị huyện, phòng GD&ĐT có giải pháp khắc phục vấn đề này để sớm nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.

Trả lời:

Hiện tại, cấp THCS của trường TH&THCS Vĩnh Tú có 5 lớp với 166 học sinh, tỷ lệ trung bình học sinh/lớp là 33,2 học sinh, thấp hơn nhiều so với quy định của Điều lệ trường học là 45 học sinh/lớp. Toàn trường có 12 giáo viên cấp trung học cơ sở; tỷ lệ giáo viên/lớp là 2,4 người. Tỷ lệ này cao hơn quy định là 1,9 người. Với quy mô lớp và học sinh như trên, việc tách lớp 6 thành 2 lớp là không thể thực hiện được vì sẽ làm giảm số lượng học sinh/lớp xuống còn 27,6 học sinh và sẽ dẫn đến việc thiếu giáo viên đứng lớp. Hiện tại, huyện Vĩnh Linh còn thiếu 26 giáo viên cấp THCS nên không thể bố trí thêm giáo viên cho trường TH&THCS Vĩnh Tú nếu tách lớp 6 thành 2 lớp.

Do vậy, để khắc phục các khó khăn theo kiến nghị của cử tri, Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo trường TH&THCS bố trí 01 phòng học có diện tích 60m² để cho học sinh lớp 6 học nhằm đảm bảo không gian thoải mái cho học sinh học tập.

V. CỬ TRI XÃ HIỀN THÀNH KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với ngành điện lực đấu nối đường điện tại thôn Phúc Đức đã thi công hơn 5 năm nhưng không được đấu nối, tạo điều kiện cho các hộ dân đấu nối công tơ điện đảm bảo an toàn.

Trả lời:

Thực hiện kiến nghị cử tri Xã Hiền Thành, Điện lực Vĩnh Linh đã phối hợp với trường thôn tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường. Điện lực Vĩnh Linh đã bố trí nhân lực, vật tư để chuyên đầu nối đường điện và hệ thống đo đếm tại thôn Phúc Đức xã Hiền Thành hoàn thành vào ngày 28/11/2023 nhằm đảm bảo cấp điện an toàn cho người dân.

2. Đề nghị UBND huyện quan tâm và có kế hoạch sửa chữa tuyến đường nhựa tỉnh lộ 574 nối quốc lộ 9D (Cạp Lài) và tuyến đường thôn Tân Trại nối Thôn Thái Mỹ, xã Hiền Thành do hiện nay đã bị xuống cấp, trục đường hẹp và một số đoạn không có rãnh thoát nước nên ảnh hưởng trong việc tham gia giao thông của người dân tiềm ẩn mất an toàn giao thông (ý kiến này đã kiến nghị tại kỳ họp thứ 11).

Trả lời:

Ngày 30/10/2023, UBND huyện đã có Công văn số 1981/UBND-KTHT về việc đề xuất danh mục kế hoạch bảo trì công trình đường bộ năm 2024, trong Công văn này đã đề xuất nâng cấp sửa chữa tuyến đường nói trên. Tuy nhiên hiện nay, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành vẫn chưa đưa vào kế hoạch sửa chữa. UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh đưa vào các Chương trình, dự án của tỉnh.

3. Đề nghị HĐND, UBND huyện xem xét phân bổ tăng thêm nguồn vốn hoạt động thường xuyên hàng năm đối với các xã sáp nhập, hiện nay mặc dù có điều chỉnh cấp thêm kinh phí cho các xã sáp nhập nhưng vẫn không đảm bảo được trong hoạt động thường xuyên. Lực lượng Công an xã cần bố trí thêm kinh phí hoạt động, hiện nay được cấp 33 triệu đồng/1 năm không đủ kinh phí chi trả điện, nước, sinh hoạt, công tác phí ở đơn vị.

Trả lời:

Căn cứ Nghị quyết số 152/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025.

Trên cơ sở đó UBND huyện đã phân bổ kinh phí hoạt động hàng năm cho các xã, thị trấn theo định mức quy định tại Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi cho các xã, thị trấn năm 2023

Trong đó đã hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các xã sáp nhập, kinh phí hoạt động cho Lực lượng Công an xã cấp 33 triệu đồng/1 năm theo quy định. Do vậy đề nghị UBND xã Hiền Thành tiết kiệm và chủ động tạo nguồn thu khác để hỗ trợ thêm kinh phí thực hiện hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

4. Đề nghị Công an huyện có phương án phối hợp với các Nhà trường trong việc xử lý việc học sinh tham gia giao thông bằng xe máy điện và các loại xe máy tiềm ẩn gây tai nạn khi tham gia giao thông.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện ban hành nhiều Công văn, Kế hoạch Kế hoạch phối hợp với các địa phương, đơn vị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục, trong thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Đã chỉ đạo tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT tại tất cả các trường học, nhân rộng mô hình “Cổng trường ATGT”.

Từ tháng 10/2023 đến nay, lực lượng CSGT-TT Công an huyện đã phối hợp với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đồng loạt ra quân xử lý các hành vi vi phạm giao thông đường bộ trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, học sinh và qua 01 tháng cao điểm thực hiện chuyên đề này đã lập biên bản xử lý 164 trường hợp, xử phạt 108.825.000đ, phạt cảnh cáo 91 trường hợp và 100% trường hợp vi phạm đều được cho gia đình, đại diện hợp pháp của thanh, thiếu niên, học sinh ký cam kết không tái phạm trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các bậc phụ huynh cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật.

VI. CỬ TRI XÃ VĨNH CHẤP KIẾN NGHỊ

1. Cầu Bắc Phú đang thi công, trong quá trình thi công có làm đường tránh nhưng chưa đảm bảo ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xem xét làm cầu tạm để bà con đi lại được an toàn.

Trả lời:

Hiện tại đường tránh đã sửa chữa xong đảm bảo giao thông trên tuyến; ngoài ra công trình chính đơn vị đang tiếp tục triển khai thi công với phần đầu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên Đán 2024.

2. Cụm dân cư ở Sa Lung thuộc thôn Chấp Lễ được cấp Giấy CNQSD đất cách đây gần 30 năm, đến nay người dân có nguyện vọng đổi qua sổ hồng, nhưng vướng mắc do bị lệch tọa độ (trong sổ cũ không có ghi tọa độ) hiện tại người dân ở cụm Sa lung sử dụng đất bình thường, không có tranh chấp. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét cấp lại Giấy CNQSD đất cho người dân.

Trả lời:

Đề nghị UBND xã Vĩnh Chấp tổng hợp các trường hợp vướng mắc trên báo cáo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh để được hướng dẫn, xử lý việc cấp đổi giấy CNQSD đất cho người dân.

3. Đường từ Quốc lộ 1A đi vào Trường THCS có chiều dài hơn 1km, hiện nay xuống cấp nên người dân đi lại rất khó khăn, đặc biệt là việc đưa đón con em đến trường. Kính đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, quan tâm hỗ trợ đầu tư.

Trả lời:

UBND huyện tiếp thu ý kiến cử tri. Tuy nhiên dự án chưa có danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, hiện nguồn thu ngân sách huyện chưa cân đối được để bố trí phát sinh danh mục mới. Trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, UBND huyện đề nghị UBND xã Vĩnh Chấp đẩy mạnh công tác bán đấu giá QSD đất, tạo nguồn thu ngân sách, đưa dự án vào kế hoạch đầu tư công của xã để đầu tư. Bên cạnh đó UBND huyện sẽ đề xuất UBND tỉnh để lồng ghép vào các chương trình, dự án của tỉnh.

4. Đường Quốc lộ 1A đi vào UBND xã đã được đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều năm, hiện nay trên đoạn đường có một số cống thoát nước có chiều dài hẹp hơn mặt đường. Vì vậy, tiềm ẩn mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét mở rộng cống, ngang với mặt đường để đảm bảo an toàn.

Trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến cử tri. Tuy nhiên kinh phí đầu tư hệ thống cống và cầu trên tuyến đường là tương đối lớn trong khi nguồn ngân sách huyện hạn chế. UBND huyện sẽ nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh lồng ghép vào các Chương trình, dự án của tỉnh.

Trên đây là nội dung giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND huyện giải trình và trả lời để cử tri được biết./.

Nơi nhận:

- TT HU, HĐND, UBMT huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Ban TCD huyện;
- Các phòng, ban, ngành, tổ chức hội đoàn thể thuộc huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thái Văn Thành